



โค่นยักษ์



“น้องตันอ้อ” (เสื่อน้ำเงินชาย) วดีฑารค์มี ฑูลธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จับคู่กับ “น้องวิว” (เสื่อน้ำเงินขาว) อรวรรณ อู๋ย้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ทีมของมรภ.จันทรเกษม ขึ้นตบทำคะแนนจากคู่แข่งอย่าง สุกข์ตตา เชื้อวู้หลิม ตีกรือตีดตีทีมชาติ และจรัสพร บรรตาคักดี จอมบอลเร็ว ผู้เล่นสังกัดสโมสรบางกอกกล๊าส ที่ลงตบลูกยางชายหาดให้ ม.รัตนบัณฑิต จบเกมน้องวิว และน้องตันอ้อ เอาชนะไปได้ 2-1 เซต วอลเลย์บอลชายหาด กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ทีม.อุบลราชธานี เมื่อจันทร์ 11 ม.ค. 59 / ภาพจาก Donoghue Supatra

ติดปีกอาชีพกันดีกว่า...

อบรม 2 อาชีพ ฟรี!!!



งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนนักศึกษามุคฉลกร และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ **ในวันที่ 27 ม.ค. 59 อบรมการแต่งหน้าพื้นฐาน และ**

วันที่ 3 ก.พ. 59 อบรมการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ (ทรงเตี้ย) รับจำนวน 15 คน ต่อ 1 การอบรม ณ ห้องประชุมกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สนใจลงชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 20 ม.ค. 59 หรือสอบถามรายละเอียดและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ 02-942-6900-99 ต่อ 1302, 1305 หรือ www.facebook.com/ChandraGuidance

รับสมัครนักศึกษาสอบคัดเลือก

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เปิดสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน ไปฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศฮังการี เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม 2559 ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมรภ.จันทรเกษม กับ Budapest Business School Faculty of Commerce, Catering and Tourism

ติดต่อรับใบสมัครที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ม.ค. 59 เวลา 08.30 - 16.30 น.

เชิญร่วม พิธีเทศน์มหาชาติฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 ม.ค. 59 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.00-16.30 น.

มหาวิทยาลัยขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ร่วม “ทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559”

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรรม ชั้น 1 เวลา 07.30-09.30 น.

ข้อคิดประจำกัณฑ์ และความเชื่อในแต่ละกัณฑ์!!!

กัณฑ์ที่ 1 ทศพร

ข้อคิด การทำบุญจักให้สำเร็จสมประสงค์ต้องอธิษฐานจิตตั้งเป้าหมายชีวิตที่ตนปรารถนาไว้ ความปรารถนาที่จะสำเร็จสมดังตั้งใจ ผู้นั้นต้องมีศัลบริบูรณ์ ทำดี รักษาดี เพิ่มพูนความดีจะไม่ผิดกต่า

ความเชื่อ ผู้บูชากัณฑ์ทศพร จะได้รับทรัพย์สินดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะมีสามีเป็นที่ชื่นชอบเจริญใจ บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์อีกเช่นกัน จะได้นบุตรหญิงชายวานอนสอนง่ายมีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดีกิริยาเรียบร้อยทุกประการ

กัณฑ์ที่ 2 ทิมพานต์

ข้อคิด 1. คนดีเกิดมายังมีโลกาให้รุ่มเย็น
2. หากปราศจากการเสียสละเสียแล้วโลกคงถึงการพิณาศ
3. การทำความดีย่อมมีอุปสรรค มารไม่มีบารมีไม่มา มารยังมีบารมียิ่งแก่กล้าอุปสรรค ปัญหา เป็นที่มาแห่งความสำเร็จ
4. เป้าหมายของการเสียสละ อยู่ที่พระโพธิญาณมิหวั่นไหวแม้จะได้รับทุกข์

ความเชื่อ ผู้บูชากัณฑ์ทิมพานต์ ย่อมได้สิ่งปรารถนาทุกประการ ครั้นตายแล้วได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยสมบัติอันโอฬาร มีบริวารแวดล้อมบำรุงบำเรออยู่เป็นนิตย์ จุตติจากสวรรค์แล้วจะลงมาเกิดในตระกูลชัฏติยะมหาศาล หรือตระกูลพรหมณ์มหาศาล อันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ศฤงคาร บริวารมากมายนานาประการ เช่น โคกระบือ ช้าง ม้า รถมานพาหนะ จะนับปริมาณมิได้ ประกอบด้วย สุขกาย สบายใจทุกอริยบท

กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์

ข้อคิด 1. ความรักของแม่- ความห่วงใยของเมีย,น้ำตาแม่- น้ำใจเมีย
2. โทษทัณฑ์ของการเป็นหม้าย คือ ถูกประณาม หยามเหยียด อาจถึงจบชีวิตด้วยการก่อกองไฟให้รุ่งโรจน์แล้วโดดฆ่าตัวตาย
3. เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม พึงยอมเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว
4. ยามบุญมีเขาก็ยก ยามตกต่ำเขาก็หยาม ชีวิตมีทั้งขึ้นขม ทำดีจะให้ถูกใจคนทั้งโลกเป็นไปไม่ได้

ความเชื่อ ผู้บูชาทานกัณฑ์ จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ทาส ทาสี และสัตว์สองเท้าสี่เท้า ครั้นตายแล้วจะไปเกิดในฉกามาพรสวรรค์มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมายเสวยสุขอยู่ในปราสาทแล้วด้วยแก้ว ๗ ประการทานกัณฑ์ ๒๐๙ คาถา บรรเลงเพลง “พระยาโคก” ประกอบกิริยาโคกสลดรินทอดใจของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่พระเวสสันดรถูกเนรเทศออกจากบ้านเมือง



16 ม.ค. นี้ งานวันครู

มหาวิทยาลัย จัดงานวันครู : งานสังสรรค์และคารวะอาจารย์ “โดยศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม และวิทยาลัยครูจันทรเกษม” ในวันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 59 ณ ห้องประชุมจันทรจักร ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 09.30 น.

กัณฑ์ที่ 4 วนประเวศน์

ข้อคิด 1. ยามเข็ญใจ-ยามจน ยามเจ็บ ยามแจ้ง ยามจาก เป็นยามที่ควรจะได้รับความสะดวกและจากหมู่มิตร
2. ผลดีของมิตร คือ ไม่ทอดทิ้งในยามเพื่อนทุกข์ ช่วยอุ้มชูในยามเพื่อนอ่อนล้าช่วยดูดดึงยามเพื่อนตกต่ำช่วยค้ำยันยามเพื่อนขึ้นสูง
3. น้ำใจของคนดี-หากรู้ชัฏว่าปกติสุขของคนส่วนมากจะตั้งอยู่ได้ ด้วยความเข้มแข็ง

ความเชื่อ ผู้บูชากัณฑ์วณประเวศน์ จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า จะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีปเป็นผู้ทรงปริชา เฉลิวฉลาด สามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไป

กัณฑ์ที่ 5 ชุชก

ข้อคิด 1. ของที่รักและห่วงแทนที่โบราณห้ามฝากผู้อื่นไว้ก็คือ เงิน ม้า เมีย ยิ่งน้องเมียห้ามฝากเด็ดขาด
2. ภรรยาที่ดียอมไม่ยอมหย่อนต่อหน้าที่ข้าวตัง น้ำตัก ฟืนตอกหักหาน้ำร้อน น้ำชา เตรียมไว้เสร็จ
3. ของไม่คู่ควรยอมมีปัญหาดำราที่โตปะเทศ กล่าวว่ “ความรู้อเป็นพิษ เพราะเหตุที่ไม่ใช้ อาหารเป็นพิษเพราะเหตุไฟธาตุไม่ย่อย ประสาทเป็นพิษสำหรับทุกคน เมียสาวเป็นพิษเพราะผัวแก่ ฉะนั้นไม่ควรริเป็นวัวแก่ที่คิดจะเคี้ยวหญ้าอ่อน”

ความเชื่อ ผู้บูชากัณฑ์ชุชกจะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติอันงดงามมากกว่า ชนทั้งหลายจะเจรจาปราศรัยก็เพราะเสนาะไสต แม้จะได้สามีภรรยาและบุตรธิดากี่ล้านแต่มีรูปทรงงดงามสอนง่าย

กัณฑ์ที่ 6 จุลพล

ข้อคิด 1. คนมีอำนาจหากไม่มีปัญญาย่อมถูกหลอกได้ง่าย
2. คนโง่งยอมเป็นเหยื่อของคนฉลาด
3. ไร้ใจทาง วางใจคน จะจนใจคน

ความเชื่อ ผู้บูชากัณฑ์จุลพล แม้จะบังเกิดในภพใด ๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์บริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอมกลีบไป แล้วจะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายแล้วก็ได้เสวยทิพย์สมบัติในโลกหน้าสืบไป